

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### AWC – บางตัว ก็เสียศูนย์เพราะตลาด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...**ว่าจะไม่เอ่ยถึงตลาด หรือ SET Index ให้บ่อยเท่าไรนัก เพราะ

ถ้าจะเอาให้เห็นภาพกันจริงๆ น่าจะต้องไปตามดูกันใน LIVE ที่เพจ TH UTRADE กันดีกว่า จะได้เห็นกราฟกันแบบชัดๆ ว่าตรงไหน ดีเส้นอะไรยังไง มีสัญญาณอะไรหน้าตาเป็นแบบไหน... แต่ในระยะหลังๆ มานี้นั้นก็อาจจะกล่าวถึงตลาดบ่อยหน่อย ไม่ใช่จะอะไรหรอกนะครับ ก็หัวนี้ๆ ใจอยู่เหมือนกันแหละว่า ในเมื่อยังไม่เห็นว่าผ่าน 1670-1680 ไปได้เสียที ก็เลยเกรงๆ ว่าจะมี คลื่น ABC อีกระลอกหรือเปล่า จริงๆ ก็ไม่อยากจะให้มันรอกนะครับ เพราะหากยังไม่ผ่านระดับดังกล่าว จุดสูงสุดที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ ก็ยังคงให้เป็น X ไว้ก่อน แล้วก็อย่างที่กล่าว เป็น X เพื่อ เราจะรอดูการอ่อนตัว ว่าจะ เป็น X เพื่อ ABC หรือไม่ หรือ จะเป็น X แค่มิการอ่อนตัวธรรมดา แล้วขึ้นรอบใหม่ ที่ต้องดีให้ผ่านพื้นที่ 1670-1680 ไปให้ได้ แล้ว X ก็จะหายไป ซึ่งนั้นก็จะเป็นโอกาสเกิด คลื่น 3 ไตนั้นเอง... ดังนั้น ตอนนี้ ที่เป็น X ก็เพื่อรอดูการอ่อนตัว โดยเราก็ดูไว้ก่อนหน้าใน LIVE แล้วว่า ถ้าจะให้อ่อนตัว แล้วดูดีที่ สุด ต้องไม่ต่ำกว่า Golden Ratio อย่างเด็ดขาด คือ ต้องไม่ต่ำกว่า 1600 อย่างมีนัยสำคัญ... เพราะถ้าไม่ต่ำกว่า Golden Ratio แล้วนั้น โอกาสไปสร้าง New High หรือ ผ่านระดับ 1670-1680 จะมีความเป็นไปได้มากกว่า แต่ถ้าต่ำกว่า Golden Ratio ลงมา ก็คงต้องว่ากันใหม่ในแนวโน้มที่อาจจะลจลิกๆ ได้... แล้วก็อย่างที่กล่าวจั่วหัวมานั้นแหละครับ หุ่นบางตัว ที่กราฟดูว่าสวยๆ ก็อาจจะตกใจ หรือเกรงกลัวว่าจะมีใครชิงขายก่อน ก็เลยเกิดแรงพร้อมใจขาย จนเสียศูนย์กันไปเสียๆ ได้

**ดูตามเกม...** อาจจะต้องเน้นไปในเกม เล่นรอบเก็งกำไรระยะสั้น หรือรอบสั้นไปก่อน แต่ก็

ไม่ใช่เล่นแบบสั้นๆ มากเกินไปนะครับ เพราะวันนั้น อาจจะไม่ขึ้นก็ได้ ถ้าตลาดตกใจอะไรขึ้นมา ก็อาจพักตัว

**แนวรับ : ... 4.60-4.50 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 4.40 ไว้ก่อน**

**เป้าหมาย : ... 5.00-5.20 หรืออาจจะหวังรอบได้ถึง 5.70 ได้**

Price Chart...(AWC)



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

**กราฟราคาหุ้น AWC...** จริงๆ แล้ว แนวโน้มของขาขึ้น ได้มีการยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้ว จากการทำ New High ในโครงสร้างระยะสั้นได้... นั่นหมายถึงว่า แนวโน้มของการเล่นรอบสั้น ก็ยังอยู่ในวิสัยที่ยังพอทำได้ แต่ก็ต้องเน้นว่า ห้ามต่ำกว่า 4.40 ลงมาอีกเสียก่อนด้วยนะครับ ส่วนเป้าหมาย จริงๆ แล้ว ระดับ 5.5-5.6 หรือ 5.7 จะเป็นพื้นที่แนวต้านสำคัญ การอ่อนตัวจากระดับดังกล่าว อาจจะมีได้ แต่จะมากน้อยเพียงใด ก็ต้องตามไปดูอีกที ซึ่งอาจจะอ่อนไม่มาก หรือไม่อ่อนลงมาเลยก็ไม่แปลก และถ้ายืนระดับ 5.70 ได้มันคง นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนจากแนวโน้มขึ้นระยะสั้น กลายเป็นมองในระยะกลางๆ ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับ ต้องว่ากันไปทีละขั้นนั่นเอง